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Fyrirspurn
til forsætisráðherra um Grænlandssjóð.

Frá Kristni H. Gunnarssyni.

1. Hafa verið greiddar úr ríkissjóði í Grænlandssjóð þær fjárhæðir sem mælt er fyrir um í
3. gr. laga um Grænlandssjóð, nr. 102/1980?

2. Hve mörg framlög hafa borist í sjóðinn frá fyrirtækjum, stofnunum, félagssamtökum og
einstaklingum og hvað nema þau hárri fjárhæð samtals?

3. Er ráðherra reiðubúinn til þess að efla starfsemi Grænlandssjóðs með sérstökum fram-
lögum úr ríkissjóði? 


